

8 BƯỚC THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN BỞI CỘNG ĐỒNG

Dựa vào kết quả của một trong những khảo sát rộng rãi do "cộng đồng dẫn dắt" (Community-led Research) với 800 người tham gia khảo sát ở 8 quốc gia về vấn đề phát triển trên toàn cầu, 8 bước "phát triển bởi cộng đồng" dưới đây sẽ cho thấy làm thế nào để sự phát triển dựa trên kiến thức và hiểu biết của cộng đồng có thể mang lại lợi ích chung.

8 LUÔN NHÌN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DƯỚI GÓC ĐỘ NHÂN QUYỀN

"Nghèo đói sẽ chỉ kết thúc khi quyền con người được tôn trọng."

Người được khảo sát tin rằng cách quan trọng nhất để đo lường lợi ích của một dự án phát triển là xem xét khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống, mức độ tôn trọng và bảo vệ nhân quyền của dự án đó.

7 ĐẢM BẢO TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH ĐỐI VỚI BẤT KỲ

"Chính phủ nghĩ rằng cứ xây dựng công trình ở khắp mọi nơi là phát triển. Nhưng những gì chúng tôi nhận lại đây là tác hại của phát triển."

Người được khảo sát không biết quy trình nộp đơn khiếu nại về dự án.

Người được khảo sát cho biết họ không đã chủ động tham gia bất kỳ hoạt động nào để đo lường giá trị thực sự của nhà cửa, đất đai và tài nguyên của họ. Những tài sản đó sau này bị mất đi hoặc bị phá hủy do dự án.

6 CỘNG ĐỒNG CHỦ ĐỘNG GIÁM SÁT DỰ ÁN

"Các công ty gây ô nhiễm và làm ảnh hưởng đến quyền lợi cộng đồng đã bị chúng tôi phát hiện và kiện các công ty này ra tòa."

5 TÁCH BIỆT VẤN ĐỀ TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN RIÊNG

"Nhà đầu tư nói chúng tôi chuyển đến nơi ở mới, nhưng họ không cấp đất cho chúng tôi. Họ đưa cho chúng tôi ít tiền, nhưng chúng tôi không cần tiền."

4 LỒNG GHÉP KIẾN THỨC ĐỊA PHƯƠNG VÀO GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

"Đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án phải được tham gia vào quá trình lập kế hoạch dự án"

1 BẮT ĐẦU VỚI KẾ HOẠCH DO NGƯỜI DÂN ĐỀ XUẤT

"Kết quả tham vấn không chỉ dựa trên ý kiến của các quan chức chính phủ mà phải bao gồm ý kiến của người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dự án."

Người được khảo sát chưa bao giờ có cơ hội tham gia để xuất ý tưởng cho các dự án phát triển.

2 XÁC ĐỊNH RÀO CẢN ĐỐI VỚI THAM VẤN CỘNG ĐỒNG THỰC CHẤT

"Một buổi tham vấn hiệu quả không nên có sự xuất hiện của quân đội hoặc cảnh sát. Người được tham vấn phải được tự do trao đổi. Thông tin dự án phải được cung cấp trước để người được tham vấn có thời gian đọc và tìm hiểu"

Người được khảo sát cho biết họ bị buộc phải di dời dưới sự cưỡng chế và bạo lực.

3 ĐẢM BẢO TÔN TRỌNG QUYỀN CON NGƯỜI TRONG THIẾT KẾ DỰ ÁN

"Ví dụ như phát triển một dự án bảo tồn sinh kế bền vững và không gây tác động tiêu cực đến môi trường cũng hệ sinh thái."

Người được khảo sát cho rằng các dự án được đề xuất nhằm mang lại lợi ích cho các công ty tư nhân

Người được khảo sát trả lời họ chưa bao giờ được hỏi ý kiến về các mong muốn phát triển của họ cho quốc gia

INTERNATIONAL ACCOUNTABILITY PROJECT

Sáng kiến Nhóm vận động chính sách Toàn cầu của IAP tập hợp các nhà hoạt động cộng đồng, những người có kinh nghiệm và hiểu biết về các dự án phát triển, để tiến hành "nghiên cứu do cộng đồng thực hiện" nhằm thúc đẩy cộng đồng có cách nhìn nhận riêng của họ về phát triển và thực hiện sự phát triển đó. Kết quả nghiên cứu tập thể này được thể hiện trong một báo cáo đầy đủ với những phát hiện và các khuyến nghị mang tính địa phương để thay đổi cách thức thực hành phát triển. Xem thêm báo cáo: bit.ly/backtodevelopment.